

## Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương

Chiều ngày 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến hội thảo phát triển địa phương với chủ đề: "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương". Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tới dự.

Mở đầu hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu sự cần thiết tổ chức hội thảo, trong đó nhấn mạnh tác động to lớn của đại dịch Covid-19 đến

sự phát triển kinh tế của nước ta. Trong bối cảnh cả nước vừa phải chống dịch vừa phải khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, sau khi có Kết luận hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, phối hợp của Quốc hội, sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của nhân dân, doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đến nay chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên toàn quốc, từng bước phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc phục hồi kinh tế trong thời điểm hiện nay cần phải từng bước thích ứng linh hoạt nhưng phải an toàn với dịch Covid-19; phải khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương.

Tại hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chương trình phục hồi phát triển kinh tế đến năm 2023; các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài, đại biểu các tỉnh, thành phố phát biểu về những thách

thức, khó khăn trong phục hồi phát triển kinh tế do tác động của đại dịch Covid-19; những biện pháp, bài học kinh nghiệm để phục hồi và thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các ban, bộ, ngành và các địa phương trong việc đoàn kết cùng chống dịch và khôi phục nền kinh tế trong gần 2 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ khó lường, vì vậy, để phục hồi phát triển kinh tế, khắc phục đứt gãy kinh tế, trước tiên cần thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19 và tăng cường kết nối giữa các địa phương, trong đó việc kiểm soát tốt dịch luôn giữ vai trò rất quan trọng. Cùng với việc tiêm vắc-xin, tăng cường thực tập y tế, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" thì mỗi người dân cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Cùng với đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, tổ chức thực hiện linh

hoạt; phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra; an ninh chính trị phải ổn định.

Thủ tướng cho rằng, quá trình khôi phục phát triển kinh tế dựa rất nhiều vào doanh nghiệp, vì vậy cần phải có chính sách giảm thuế và chi phí đầu vào cho doanh nghiệp đi đôi với mở rộng thị trường; mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ thị trường lao động để thu hút nguồn lực. Chính phủ và địa phương cùng với doanh nghiệp luôn tìm biện pháp tháo gỡ trên cơ sở bảo đảm lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ. Bên cạnh đó, cần tập trung vào công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, không để sót, lọt đối tượng cần hỗ trợ. Gần 2 năm qua, dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới là thách thức lớn, theo Thủ tướng, chúng ta phải biến thách thức thành cơ hội, coi đây là cơ hội để phần đất vươn lên, vượt qua khó khăn, khẳng định mình; càng khó khăn, càng đoàn kết, điều này dân tộc Việt Nam chúng ta đã phát huy trong suốt chiều dài lịch sử.

**NGUYỄN CƯỜNG - KIẾN TRƯNG**

## HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Sáng ngày 13/10, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng quản lý (HDQL) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HDQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành Quỹ đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và nghị quyết của HDQL, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổng doanh thu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đạt 94,7% kế hoạch năm. Tổng vốn vay đầu tư đến hạn hoàn trả được Quỹ thu hồi đạt hơn 8.859 triệu đồng, trong đó nợ gốc 8.000 triệu đồng và

lãi vay hơn 859 triệu đồng. Công tác thu hồi nợ từ các dự án nước sạch nông thôn thuộc vốn chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh, công tác đầu tư trực tiếp được chú trọng thực hiện. Đối với Quỹ Phát triển đất tỉnh, trong 9 tháng năm 2021, cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ và đơn vị nhận ủy thác đã tích cực đôn đốc thu hồi vốn đối ứng của 10 dự án với số tiền gần 54.236 triệu đồng, trong đó thu từ 6 dự án được UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 để hoàn trả Quỹ hơn 40.235 triệu đồng. Quỹ thu trực tiếp 4 dự án từ chủ đầu tư hoàn trả hơn 13.970 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo các tờ trình đề nghị thông qua và ban hành các quy chế nghiệp vụ hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư

phát triển tỉnh và việc ban hành lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HDQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đánh giá cao các thành viên HDQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí yêu cầu trong những tháng cuối năm Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn đối ứng đối với các dự án ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh đã đến hạn hoàn trả; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan và đơn vị nhận ủy thác trong việc thu hồi các khoản vốn ứng; chủ động tham mưu

HDQL Quỹ ứng vốn từ nguồn vốn thu hồi được cho các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh, trong đó ưu tiên ứng vốn cho công tác ứng phòng mặt bằng dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành, dự án đường 221A...

Về dự thảo cáo tờ trình báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch HDQL Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh yêu cầu cơ quan điều hành phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh xây dựng báo cáo giải trình về các căn cứ pháp lý và những điều chỉnh, bổ sung, thay đổi quy chế nghiệp vụ hoạt động so với trước đây; đồng thời, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**MINH HƯƠNG**

## CÔNG ĐIỆN KHẨN Số 09/CD-UBND, ngày 13/10/2021 Về việc triển khai các giải pháp phòng, chống bão số 8 khôi phục sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:**

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể;
  - Giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
  - Tổng biên tập Báo Thái Bình;
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
- Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ cuối tháng 9 đến nay; đặc biệt là đợt mưa kèm gió lớn do hoàn lưu bão số 7 gây ra đã làm chậm tiến độ thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ Đông ưa ẩm của các địa phương; đồng thời, làm cho 13.300ha lúa mùa bị giảm năng suất, 12.300ha cây màu vụ Đông bị chết và ảnh hưởng đến sinh trưởng nguy cơ gây các chuỗi mùa sản phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; mặt khác, theo dự báo bão Kompas (bão số 8) tiếp tục ảnh hưởng trên diện rộng, trong đó có tỉnh Thái Bình.
- Để kịp thời hỗ trợ người dân chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo vệ diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, khôi phục sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp sau:
1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
    - Khẩn trương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn huy động lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích rau màu, lúa, được liệu đã đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế ảnh hưởng của mưa bão gây ra; cắt tỉa cành, cắt bỏ phần ngọn đối với cây lâu năm để hạn chế chiều cao của thân cành, nhằm giảm thiểu việc tạo lực cản lớn khi gặp gió mạnh làm cây đổ bị gãy, đổ; xẻ mương, rãnh tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ.
    - Đối với diện tích lúa bị đổ chưa đến kỳ thu hoạch phải khẩn trương dựng, buộc tằm từ 3 - 5 khóm để tránh hạt lúa nảy mầm; huy động tối đa mọi phương tiện khơi thông dòng chảy, đào hố 2 đầu góc ruộng nhằm tiêu nước trên và dưới bề mặt một cách nhanh nhất, sử dụng bơm công suất, kết hợp tháo nước nhanh để cứu rau màu vùng bị ngập úng; ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích bị ngập úng nặng, khó tiêu thoát nước.
    - Đối với diện tích rau bị thiệt hại hoàn toàn nên tạm dừng việc gieo trồng các loại rau giống và cây trồng bầu, chuẩn bị các phương án để hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất như hỗ trợ giống cây ưa lạnh để gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo không để tình trạng khan hiếm rau xảy ra; điện tích rau có khả năng phục hồi cần xới nhẹ mặt ruộng rau nhằm cung cấp oxy cho bộ rễ, bổ sung thêm phân bón khi thời tiết thuận lợi giúp cây nhanh phục hồi.
    - Phấn công lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tăng cường xuống cơ sở hỗ trợ nông dân các biện pháp để tháo gỡ khó khăn và khôi phục sản xuất trồng trọt; thống kê diện tích cây trồng bị thiệt hại, ban hành cơ chế, chính sách của địa phương hoặc đề xuất cơ chế, chính sách của tỉnh để kịp thời hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại khôi phục và phát triển sản xuất.
  2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phấn công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương để hỗ trợ các giải pháp khôi phục sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình biên tập các tài liệu, xây dựng các chương trình kỹ thuật để phục hồi, chăm sóc cây trồng sau mưa úng và mở rộng các cây vụ Đông ưa lạnh có lợi thế của tỉnh; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cần đổi ngân sách và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách để khôi phục sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021 đúng thời vụ, hiệu quả và phù hợp với từng địa phương.
  3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2021 kịp thời; cần đổi ngân sách, tham mưu cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ khôi phục sản xuất cho nông dân bị thiệt hại do mưa úng gây ra.
  4. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp không để tình trạng lạm dụng thiên tai, dịch bệnh tăng giá phân bón, giống cây trồng ảnh hưởng đến nông dân.
  5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật để phục hồi sản xuất sau mưa lớn; tuyên truyền các cây trồng vụ Đông có lợi thế về mặt thị trường để nhân dân nhận thức và triển khai thực hiện.
  6. Các sở, ngành, đơn vị của tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, khôi phục sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế bền vững.
  7. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh để phòng, chống thiên tai và khôi phục sản xuất nông nghiệp.
  8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp dưới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các giải pháp về thu hoạch nhanh lúa mùa, khôi phục phát triển sản xuất vụ Đông năm 2021 có hiệu quả, bền vững.
- Nhận Công điện này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện.

## KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 14/10

# Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

*Trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nông dân Thái Bình là chủ thể và dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng điện, đường, trường, trạm. Từ năm 2010 trở lại đây, trong công cuộc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của nông dân Thái Bình càng thể hiện rõ nét.*

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 28/4/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, một nhiệm vụ quan trọng nhất là thực hiện đôn đốc đối thủ địa phương phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nhân dân; đây là nhiệm vụ khó khăn nhất vì nó đụng chạm đến quyền lợi của từng gia đình. Nhưng với quyết tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực truyền, vận động của các đoàn thể, trong đó chủ chốt là hội nông dân

nên các gia đình hội viên đã dân chủ bàn bạc, tự nguyện tiến hành đôn đốc đối thủ, không sợ bị thiệt hơn. Kết quả, đến năm 2013 có 99,6% số xã trong tỉnh thực hiện xong đôn đốc đối thủ gắn với chính trang đồng ruộng, đã giảm 51,8% số thửa so với trước, bình quân còn 1,79 thửa/hộ. Qua đây, nông dân đã thể hiện rõ vai trò chủ thể của mình trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Thời gian qua, Tỉnh ủy đã có chủ trương, các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động nông dân tích tụ ruộng đất để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản

xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất nông nghiệp. Nông dân đã tự nguyện cho mượn, cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất, liên kết với các doanh nghiệp để tạo vùng sản xuất với diện tích lớn. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 22.169ha đất nông nghiệp được tích tụ để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản, trong đó 7.883ha đất nông nghiệp được tập trung theo hình thức thuê đất, góp đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trông trọt 4.235ha, chăn nuôi 451ha, thủy sản 3.197ha); diện tích đất tập trung theo hình thức hợp đồng liên kết gắn với tiêu thụ 14.286ha (trên

200 cánh đồng lúa với diện tích trên 13.000ha/năm và gần 20 cánh đồng màu với diện tích gần 1.000ha/năm). Hầu hết các mô hình đều được đánh giá có hiệu quả hơn từ 1,5 - 2 lần so với sản xuất thông thường khi chưa được tích tụ, tập trung. Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn thuê đất, nhận quyền sử dụng đất để tích tụ với diện tích lớn để sản xuất lúa hàng hóa, điển hình như hội viên Dương Trọng Vinh, xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà tích tụ 44ha; ông Nguyễn Duy Phiên, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương tích tụ 40ha; ông Phạm Hồng Sơn, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ tích tụ 30ha...

và còn rất nhiều mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất hiệu quả khác.

Tham gia xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của nông dân càng thể hiện rõ nét. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thu hưởng", nông dân các địa phương đã dân chủ bàn bạc, tuyên truyền tới người thân, gia đình đóng góp ngày công, tiền mặt, hiến đất, phá bỏ nhiều công trình, cây cối có giá trị để thực hiện các hạng mục công trình nông thôn mới. Trong giai đoạn 2011 - 2020, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn của tỉnh ước khoảng 22.236 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động nhân dân đóng góp hơn 3.669 tỷ đồng (chiếm 16,5%); con em xa quê ủng hộ 386,99 tỷ đồng (chiếm 1,74%)... Với những nguồn lực đầu tư trên đã giúp toàn tỉnh cường hóa 1.275km kênh mương cấp 1; xây dựng và nâng cấp 3.780km giao thông nội đồng; 1.090km đường trục xã; 1.910km đường trục thôn; 3.192km đường nhánh cấp 1 trục thôn; 2.215km đường ngõ xóm; 207 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non; 85 nhà văn hóa xã; 984 nhà văn hóa thôn; 125 sân thể thao xã; 130 sân thể thao thôn; 180 trạm y

137 chợ nông thôn; 99 xã hoàn thành nâng cấp lưới điện nông thôn; 247 khu xử lý rác thải và lò đốt rác; 21 nghĩa trang được quy hoạch và xây dựng mới; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trên 6.100 nhà ở cho người có công, người nghèo. Đến nay Thái Bình có 100% số xã, 8/8 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 13 xã đạt 11/11 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả đạt được đã vượt chỉ tiêu các nghị quyết của tỉnh đề ra cũng như chỉ tiêu

Chính phủ giao cho tỉnh thực hiện đến năm 2020.

Nhìn lại chặng đường phát triển của tỉnh nhà, có thể thấy nông dân đóng vai trò rất quan trọng trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và tham gia xây dựng nông thôn mới. Nông dân Thái Bình với truyền thống đấu tranh anh dũng, quyết cường trong kháng chiến giờ đây lại tiếp nối truyền thống yêu nước đó, tích cực phát triển kinh tế, tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ những bài học kinh nghiệm đúc rút, thời gian tới

các cấp hội nông dân sẽ tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Hội viên nông dân sẽ tích cực tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã đề ra.

**LÊ HỒNG SƠN**  
Tỉnh ủy viên,  
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Mô hình nuôi cá lồng của hội viên nông dân xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.